

Số: 87 /BC-UBND

Châu Thành, ngày 02 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri  
sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Thực hiện Công văn số 05/HĐND ngày 31/01/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời nội dung cử tri kiến nghị sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời như sau:

**\* Lĩnh vực giao thông:**

**1. Xe lôi tự chế bị cấm hoạt động đã lâu, các hộ này cũng đã được hỗ trợ để chuyển đổi ngành nghề song đến nay tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Thái Bình).**

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về việc xử lý xe lôi máy, xe ba bánh tự chế tham gia giao thông. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, kết quả: đã lập biên bản xử lý 33 trường hợp vi phạm, phạt số tiền 29.700.000 đồng, tịch thu và bán hóa giá 33 thùng lôi. Ngày 14/02/2020, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 148/UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục lập kế hoạch bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 - 03 bánh và các loại xe tương tự vi phạm chở hàng hóa công kênh tham gia giao thông trên địa bàn huyện.

**2. Kiến nghị ngành chức năng xem xét làm hai con đường: một là đường Tiểu đoàn 14 và đường vào tổ 7, ấp Xóm Mới 1 thuộc xã Trí Bình. Hai con đường này đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy triển khai (Cử tri xã Trí Bình).**

Trả lời:

Hai tuyến đường trên nằm trong Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn ngân sách huyện; hồ sơ đã được phê duyệt và hoàn chỉnh. UBND huyện sẽ xem xét bố trí kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách huyện để triển khai thực hiện dự án.

**\* Lĩnh vực y tế:**



**3. Kiến nghị cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ trang bị nhà mát cho Trạm Y tế xã để người dân có chỗ ngồi chờ khám chữa bệnh, vì hành lang của Trạm nhỏ nên không đủ chỗ ngồi cho người dân (Cử tri xã Trí Bình).**

Trả lời:

Tại 15 trạm y tế xã có khu vực ngồi chờ khám bệnh và chờ tiêm chủng cho trẻ em có diện tích hành lang nhỏ hẹp, không đủ chỗ ngồi, khi có đông bệnh nhân và vào các ngày tiêm chủng cho trẻ em thì người dân phải ngồi chờ ngoài sân. Do Trạm không có nhà mát (*mái che*) nên bị nắng chiếu vào tới khu vực hành lang đúng như kiến nghị của cử tri.

Hiện nay tại 15 trạm y tế xã chỉ có trạm y tế xã Hào Đức có được nhà mát do UBND xã Hào Đức hỗ trợ (*diện tích 80m<sup>2</sup>*), còn lại 14 xã chưa có. Vì nguồn kinh phí của Trung tâm Y tế huyện không đủ để trang bị nhà mát cho 14 trạm y tế. Do đó Trung tâm y tế đã lập Tờ trình số 178/TTr-TTYT ngày 27 tháng 12 năm 2019 xin chủ trương UBND huyện hỗ trợ nhà mát ngồi chờ khám bệnh và chờ tiêm chủng cho trẻ em.

**\* Lĩnh vực chính sách:**

**4. Cử tri Phạm Văn Sính kiến nghị ngành chuyên môn xem xét việc cấp kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho Ông theo quy định. Vì Ông liên hệ Tỉnh được trả lời là kinh phí này đã được cấp về huyện (Cử tri xã Thái Bình).**

Trả lời:

Nội dung kiến nghị trên, ngày 03/01/2018, ông Phạm Văn Sính đã có đơn gửi UBND huyện. Ngày 13/02/2018, UBND huyện cũng đã có Công văn số 192/UBND về việc trả lời Đơn kiến nghị gửi ông Phạm Văn Sính.

Hộ ông Phạm Văn Sính, sinh năm 1950, là người hoạt động kháng chiến, cư ngụ ấp Bình Hòa, xã Thái Bình. Năm 2015, hộ ông Phạm Văn Sính được UBND xã Thái Bình xét và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khảo sát đồng ý cho sửa chữa nhà ở. Nhưng trong thời gian chờ UBND Tỉnh phê duyệt, thời điểm mùa mưa nhà cũ không còn ở được nên gia đình Ông đã bán một phần đất lấy tiền xây nhà; khi nhà đã xây xong thì Tỉnh duyệt cấp kinh phí sửa chữa nhà. Sau đó, UBND xã Thái Bình họp lấy ý kiến Đảng ủy, các ban ngành xã về hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho ông Sính. Kết quả, tất cả thành viên trong cuộc họp không thống nhất hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho ông Sính (*Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 13/10/2015 của UBND xã Thái Bình*).

Ngày 03/01/2018, ông Phạm Văn Sính có đơn kiến nghị giải quyết hỗ trợ tiền ứng trước sửa nhà theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên, trường hợp của Ông đã thực hiện trong giai đoạn 1 và UBND xã Thái Bình có ý kiến không thống nhất hỗ trợ tiền sửa nhà cho Ông. Đồng thời, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ áp dụng thực hiện hộ gia đình có tên trong danh sách được phê duyệt giai đoạn 2 (2017-2018). Do đó, hộ ông Sính không có tên trong danh sách phê duyệt sửa chữa của Tỉnh, nên không được hỗ trợ kinh phí.

**5. Về việc giải quyết chế độ chính sách theo quyết định 290 của Chính phủ: hồ sơ ông Đỗ Văn Bảo sinh năm 1946, đã gửi nhiều lần, nhưng chưa được giải**



**quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét lại và có hướng giải quyết (Cử tri xã An Co).**

Trả lời:

Hồ sơ của Ông Đỗ Văn Bảo, sinh năm 1949, theo bản khai thuộc diện xem xét giải quyết theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hồ sơ được Hội đồng Chính sách xã xác lập, xét và gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện qua Ban CHQS huyện-Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện thẩm định. Quá trình thẩm định, hồ sơ chưa đúng quy định nên ngày 30/8/2018 có trả về Ban CHQS xã An Co để hướng dẫn cá nhân và Hội đồng Chính sách xã bổ sung lại hồ sơ theo đúng Quyết định số 290 của Thủ tướng Chính phủ. Cho đến nay qua nhiều lần thẩm định vẫn chưa đạt yêu cầu, Ban CHQS huyện tiếp tục hướng dẫn Ban CHQS xã, Hội đồng Chính sách xã tiếp tục cùng cá nhân ông Đỗ Văn Bảo phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Về nguyên nhân chưa xét duyệt hồ sơ do:

- Các hồ sơ xác nhận kèm theo phải được xác lập thành 03 bộ và được phô tô công chứng các giấy xác nhận kèm theo.
- Thiếu ý kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xã.
- Trong biên bản họp xét của Hội Cựu chiến binh, Hội nghị Liên tịch không có thời gian, ngày, tháng, năm họp xét.
- Xác nhận thành tích của ông Phạm Văn Nô chưa thể hiện quá trình công tác chung với ông Đỗ Văn Bảo. Thiếu ý kiến của Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp xã.

**\* Lĩnh vực điện:**

**6. Đường điện Tổ 1 ấp An Thọ đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Điện lực khảo sát, lắp đặt bình hạ thế để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân (Cử tri xã An Co).**

Trả lời:

Tiếp nhận nội dung kiến nghị của cử tri, ngày 15/01/2020, Điện lực Châu Thành đã kết hợp cùng đại diện chính quyền địa phương và cử tri tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng. Kết quả:

Khu vực cử tri phản ánh hiện có khoảng 11 hộ gia đình sử dụng chung công tơ của ông Võ Thanh Triều. Khoảng cách từ công tơ của ngành điện đến các hộ sử dụng điện xa nhất khoảng 600 m. Đường dây hạ áp kéo từ sau công tơ của ngành điện đến các hộ tiêu thụ do người dân tự thi công kéo về nơi tiêu thụ, sử dụng dây nhôm bọc, tiết diện 14mm<sup>2</sup> đi trên các trụ bê tông vuông và trụ cây; có những vị trí đường dây không đảm bảo an toàn. Điện lực Châu Thành đã hỗ trợ tư vấn giải pháp kỹ thuật để sửa chữa lưới điện tối thiểu nhằm đảm bảo đường dây sau công tơ vận hành an toàn, ổn định.

Khu vực trên đã được Điện lực Châu Thành đưa vào kế hoạch vốn để đầu tư lưới điện mới sau năm 2020. Khi nào công trình được bố trí vốn, Điện lực Châu Thành sẽ thông báo đến địa phương và cử tri được biết. Trong thời gian chờ ngành



diện đầu tư, đề nghị UBND xã An Cơ vận động người dân tự thực hiện cải tạo, sửa chữa tối thiểu lưới điện thuộc sở hữu và quản lý, vận hành của người dân để đảm bảo sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nơi nhận: *truf*

- TT.HU;
- UB.MTTQVN huyện;
- ĐB. HĐND huyện;
- CA h; Ban CHQS h;
- Phòng: TC-KH, LĐ-TB&XH;
- TTYT; Điện lực CT;
- UBND xã, thị trấn;
- PVP (đ/c Đông), CV (đ/c Thảo P);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature of Nguyễn Thanh Lam*

**Nguyễn Thanh Lam**